

ประวัติความเป็นมา

เทศบาล ตำบลต้นไทร



เขตเทศบาลตำบลต้นไทร ได้มีภูมิลำเนาจากสุราษฎร์ธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2512 อนุแห่งจากที่ว่าการอำเภอมาเจาะ ประมาณ 12 กิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่บางส่วนของตำบลปลูกลำพูนมาเกาะ ได้แก่ พื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สามมิตตธานี - นครราชสีมา) ทอดผ่าน นอกนั้นยังมีทางหลวงหมายเลข 1163 และ 1164 เชื่อมกับอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1168 เชื่อมกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1060 ไม่มี อำเภอบางเกาะ และเป็นประตูเข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาณาเขตและอาณาเขตติดต่อ เขตเทศบาลตำบลต้นไทร มีพื้นที่ 11.80 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 3,995 คน แบ่งเป็นหญิง 2,010 คน ชาย 1,985 คน มีจำนวนครัวเรือน 932 ครัวเรือน (สำรวจเมื่อเดือนพฤษภาคม 2552)

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ อาศัยเส้นแบ่งเขตการปกครองได้แก่ เส้นแบ่งเขตจังหวัดปัตตานีกับจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ติดต่อกับเขตอำเภอสามบุรี

ทิศตะวันออก อาศัยเส้นแบ่งเขตการปกครองได้แก่ เส้นแบ่งเขตจังหวัดปัตตานีกับจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

ทิศใต้ อาศัยเส้นตรงที่กั้นเขตติดต่อกับหมู่ที่ 5 ตำบลปลูกลำพูน และหมู่ที่ 2 ตำบลมาบาระเหนือ มีพื้นที่เขตปกครองติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปลูกลำพูน และองค์การบริหารส่วนตำบลมาบาระเหนือ

ทิศตะวันตก อาศัยเส้นพรมแดนกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ปัตตานี - นครราชสีมา ติดต่อกับหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ตำบลปลูกลำพูน มีพื้นที่เขตปกครองติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปลูกลำพูน

ลักษณะชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน

เขตเทศบาลตำบลต้นไทร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา มีลาดลงสู่สาธารณะ 2 ส่วนไหลลงสู่ทะเลที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอสามบุรี จังหวัดปัตตานี สภาพพื้นที่ดินเป็นดินเหนียว และดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูก แต่พื้นที่กั้นทางเข้าวัดเชิงเขาเป็นที่ลุ่มน้ำขัง หากขาดการระบายน้ำที่ดี จะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมได้บ้าง สภาพภูมิอากาศ มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนกับฤดูฝนโดยเฉลี่ยในช่วงเดือนสิงหาคม จะเริ่มมีฝนตกมากติดต่อกันไม่ถึงเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ซึ่งจะมีฝนตกหนักส่งผลกระทบต่อทางทิศเหนือ และได้ตามีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 (ถนนพ่วงกรมสามมิตตธานี - นครราชสีมา)

